



# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY  
Ngày 25 tháng Giêng, 2024

## Tập Sách Thông Tin Cử Tri Gởi đến Cử Tri Hợp Lệ cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Tháng Ba

Tập sách thông tin cử tri đang trên đường đến với 1.9 triệu cử tri hợp lệ của Quận cho [cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ngày 5 tháng Ba](#).

Khi quý vị nhận tập sách của mình, hãy kiểm tra hồ sơ ghi danh chính đảng của quý vị ở mặt sau. Tình trạng ghi danh chính đảng của quý vị xác định ứng cử viên sơ bộ tổng thống nào sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của quý vị.

Văn Phòng Bầu Cử kêu gọi cử tri xem lại [quy định](#) của mỗi đảng chính trị nếu quý vị dự định bỏ phiếu trong phần sơ bộ tổng thống.

Bắt đầu từ cuộc bầu cử này, quý vị sẽ thấy các tập sách thông tin cử tri của Văn Phòng Bầu Cử nhìn khác một chút. Chúng vẫn cung cấp thông tin quan trọng như cũ nhưng lớn hơn, giống như Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Tập sách chứa thông tin bầu cử về các phương cách bỏ phiếu, hạn chót, tuyên bố của ứng cử viên, dự luật và nhiều nữa. Cử tri cũng có thể xem tập sách lá phiếu mẫu của họ trực tuyến với [công cụ Xem Lá Phiếu Mẫu Của Quý Vị](#) tại [sdvote.com](#).

Nếu quý vị đã ghi tên để nhận tập sách thông tin cử tri dưới dạng điện tử của mình, quý vị chắc đã nhận được một email cung cấp thông tin tương tự và một đường liên kết dẫn đến tập sách.

Cử tri nào muốn ở trong nhóm đầu tiên nhìn thấy tập sách của mình cho mọi cuộc bầu cử có thể [ghi tên](#) để nhận tất cả tập sách dưới dạng điện tử trong tương lai. Cử tri chọn phương cách này sẽ không còn nhận phiên bản bằng giấy qua đường bưu điện nhưng sẽ nhận một thông báo qua email khi tập sách có sẵn để truy cập trực tuyến.

Trong lúc đó, Văn Phòng Bầu Cử vẫn con tuyển dụng [nhân viên phòng phiếu](#), đặc biệt là nhân viên phòng phiếu song ngữ.

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tháng Ba tại [sdvote.com](#), hoặc gọi số (858) 565-5800 hoặc số miễn phí (800) 696-0136

###

COUNTYNEWSCENTER   

COUNTY COMMUNICATIONS OFFICE  
1600 PACIFIC HIGHWAY, ROOM 208 • SAN DIEGO, CA 92101